

Đột phá thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu



Các thủ tục hải quan đều được Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện trên hệ thống điện tử.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song năm 2022, thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.400 tỷ đồng, bằng 212% kế hoạch được giao. Để có được kết quả đột phá trên, Chi cục Hải quan Thái Bình đã có các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách, tăng cường công tác chống thất thu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hóa.

Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.600 tỷ đồng; tuy nhiên, tính đến hết ngày 31/12/2022, thu ngân sách từ thuế XNK trên địa bàn tỉnh đạt 3.391 tỷ đồng, bằng 212% kế hoạch được giao, bằng 183% chỉ tiêu phần đầu, bằng 173% so với số thu năm 2021. Một số doanh nghiệp nộp thuế XNK lớn là Công ty TNHH Vạn tài thủy bộ Hải Hà, Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Kinh doanh sản phẩm

khí và Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam. Hiện tại, Chi cục đang làm thủ tục XNK cho 466 doanh nghiệp, trong đó có trên 300 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các mặt hàng chủ yếu làm thủ tục thông quan là hàng may mặc, sợi, nông sản, thủ công mỹ nghệ, xăng dầu, khí hóa lỏng...

Theo ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình, để có được kết quả nổi bật trên, trong năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách, trong đó rà soát việc áp dụng mức thuế ưu đãi, ưu đãi đặc biệt theo các biểu thuế, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp khai thuế ưu đãi nhưng không đáp ứng điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi, hoặc khai thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng không đủ điều kiện áp dụng mức thuế ưu đãi đặc biệt; tăng cường công tác chống thất thu ngân sách thông qua giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra

chuyển đổi số theo chỉ đạo của ngành hải quan, từng bước đem lại nhiều lợi ích như thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí thời gian của doanh nghiệp. Sau nhiều năm áp dụng công nghệ số khi khai quan, đối với các doanh nghiệp thuộc luồng xanh chỉ mất vài giây là có thể thông quan.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thu ngân sách từ thuế XNK trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Năm 2022, do tác động của dịch Covid-19, suy giảm kinh tế trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến công tác XNK hàng hóa của các doanh nghiệp. Xác định rõ khó khăn, ngay từ đầu năm Chi cục đã tập trung cho công tác chuyển đổi số trong quá trình quản lý nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp XNK hàng hóa, tăng cường công tác chống thất thu ngân sách. Đối với công tác phòng, chống buôn lậu, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt để kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách.

Năm 2023, Chi cục Hải quan Thái Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.800 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Chi cục tiếp tục bám sát chỉ đạo của ngành, tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo điều kiện và thu hút doanh nghiệp có hoạt động XNK về làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Bình; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp...

NGUYỄN THỜI

Sôi động thị trường hoa, cây cảnh

Càng gần tết, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Thái Bình càng sôi động. Các hộ kinh doanh, chủ vườn hoa, cây cảnh đang tích cực chăm sóc, trang trí, nhập thêm nhiều chủng loại mới để phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân.

Đạo một vòng chợ hoa xuân tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), không khí tấp nập bán mua. Các loại hoa, cây cảnh phong phú về chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Cùng gia đình đi tham quan và chọn mua được một cây quất cảnh ưng ý, anh Trần Đình Khiêm, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm nay hoa và cây cảnh đẹp, đa dạng hơn so với mọi năm. Tôi quyết định mua quất sớm để có thời gian chăm sóc cây. Mua thời điểm này số lượng nhiều nên sẽ dễ chọn được cây ưng ý.



Những chậu lan hồ điệp được nhiều người chơi chọn lựa.

Ngay từ đầu tháng Chạp, anh Đào Xuân Trường (thành phố Thái Bình) cùng nhiều chủ vườn, hộ kinh doanh đã đưa cây ra chợ hoa xuân bày bán. Anh Trường cho biết: Chuẩn bị cho tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tôi đã nhập trên 1.000 cây quất cảnh với đủ chủng loại như quất bonsai mini, quất thế, quất xum. Hiện tại tôi đã bán được một nửa số cây và dự kiến đến hết ngày 28 tháng Chạp sẽ bán hết.

Theo các chủ nhà vườn và cửa hàng hoa, cây cảnh, giá cả các loại hoa, cây cảnh năm nay tăng hơn so với năm trước. Các loại cây cảnh chuyên phục vụ thị trường tết mang tính vùng miền như bưởi Diễn, quất và đào vẫn được nhiều khách hàng chọn mua nhiều. Mỗi cây bưởi Diễn có từ 50 - 90 quả, giá bán cây nhỏ dao động từ 3 - 7 triệu đồng/cây, cây từ 20 - 50 triệu đồng/cây. Tuy giá cao nhưng bưởi Diễn vẫn là loại cây thu hút nhiều khách. Thời tiết thuận lợi nên những loại hoa phổ biến, được ưa chuộng trong dịp tết như lan hồ điệp có giá bán phù hợp túi tiền của nhiều người khiến sức mua tăng. Mỗi chậu lan hồ điệp có giá từ 900.000 đồng đến

vài triệu đồng, tùy theo số lượng cành nhiều hay ít. Được gọi là "đệ nhất hoa" nên nhất chi mai được khá nhiều người tìm mua, giá dao động từ 800.000 đồng - 3 triệu đồng/cây, hồng trà có giá 400.000 đồng - 15 triệu đồng/cây tùy thuộc kích thước. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các nhà vườn đã tạo ra nhiều loại dáng cây độc và lạ như quất thẳng tiến, mèo vàng công quất, bình quật hút tài lộc... Các nhà vườn cũng khéo léo đưa các tiểu cảnh vào các chậu cây khiến khách hàng thấy thích thú.

Bên cạnh sự sôi động của chợ hoa xuân, các làng trồng hoa, cây cảnh truyền thống trên địa bàn thành phố Thái Bình cũng đang tấp nập đón khách. Ông Đoàn Văn Phong, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm nay quất rất đẹp, cây xanh, quả sáng, giá cũng cao hơn nên chủ vườn phấn khởi. Những chậu quất nhỏ mỗi giá 400.000 - 500.000 đồng/gốc, năm nay tăng lên 800.000 - 900.000 đồng/gốc. Quất cỡ trung, cỡ lớn bán tại vườn có giá 3 - 5



Chủ vườn chăm sóc cây để phục vụ nhu cầu của người chơi.

triệu đồng/gốc. Những gốc quất to, đẹp có giá từ 10 - 20 triệu đồng/gốc, thậm chí cao hơn.

Mặc dù năm nay các chủ vườn đào tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) gặp nhiều khó khăn vì trước đó đào bị chết nhiều nhưng vẫn cung ứng ra thị trường một lượng đào phục vụ nhu cầu của người chơi. Nhiều khách hàng đã đến tận vườn đặt mua vì rất sớm. Chi Phạm Thị Bình (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi đã chọn mua được một cây quất để trang trí cho công ty nhưng đón tết vẫn không thể thiếu cây đào. Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên đào

không được "nhuận sắc" như mọi năm, giá cũng tăng khá cao nhưng chơi đào vẫn mang khi thế của ngày xuân.

Hiện tại, các nhà vườn đều đang tập trung đầu tư chăm sóc, quảng bá để phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh của người dân dịp tết. Theo các nhà vườn, dự kiến trong thời gian tới sức mua hoa, cây cảnh sẽ tăng 100 - 300%. Hy vọng với thị trường hoa, cây cảnh sôi động như vậy, tết Quý Mão năm nay người dân có thêm nhiều lựa chọn, người trồng hoa, cây cảnh đón tết vui tươi, đủ đầy hơn.

NGUYỄN TRIỆU

QUYNH PHỤ

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp tết

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Những ngày này, Công an huyện Quỳnh Phụ cùng với công an các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) để người dân vui xuân, đón tết.

Thị trấn Quỳnh Côi là địa bàn có lưu lượng người qua lại đông, số lượng hộ kinh doanh trên 300 hộ, vì vậy gắn kết công tác bảo đảm ANTT, ATGT được địa phương đặc biệt coi trọng. Trung tá Nguyễn An Thủy, Trưởng Công an thị trấn cho biết: Công an thị trấn đã tham mưu UBND thị trấn ban hành kế hoạch huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố cùng tham gia, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm ANTT, ATGT, phòng, chống, cháy, nổ, thực hiện Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức ký cam kết tới từng hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời, vận động nhân dân tu giảm giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đến nay, trên địa

bản thị trấn đã ký cam kết được 30% tổng số hộ dân, 100% các hộ trọng điểm; vận động nhân dân giao nộp 3 vũ khí thô sơ, 1 súng

hỏi tự chế. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thị trấn đã rà soát, xác định các địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh.

Triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát cả trong và ngoài giờ hành chính và tuần tra đêm với quyết tâm bảo đảm ANTT, ATGT trước, trung và sau tết.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của phương tiện tham gia giao thông.

Nhằm phòng ngừa, tấn công tội phạm để nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Thượng tá Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Với mục tiêu lấy phòng ngừa là chính, cùng với ban hành các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an huyện mở đợt cao điểm bảo đảm ANTT, ATGT, phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2022 và tết Nguyên đán Quý Mão. Trong đó, tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137; bảo đảm trật tự ATGT... Sau hơn 1 tháng mở đợt cao điểm (25/11 - 29/12/2022), Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã điều tra, xác minh làm rõ 19 vụ phạm pháp hình sự; bắt quả tang 9 vụ/9 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý hành chính 5 vụ/5 đối tượng vi phạm về môi trường.

Trong thời gian thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 đã triển khai ký cam kết không vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với 72.569 hộ dân, hộ kinh doanh (đạt 83%) và gần 31.000 học sinh các trường học (đạt 91%)... Vận động nhân dân

giao nộp 40 quả lựu đạn, 6 đầu đạn pháo, 6 viên đạn các loại, 3 súng tự chế, 15 vũ khí thô sơ, 1kg pháo tự chế. Trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng chức năng tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện và người lái xe ô tô chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị định về ANTT, tổ chức kiểm tra, phát hiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cất giấu trên các phương tiện giao thông... Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 52 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 183,9 triệu đồng, tạm giữ 8 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 trường hợp...

Để bảo đảm ổn định tình hình và chủ động đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT, ATGT trước, trung và sau tết Nguyên đán; đẩy mạnh tuyên truyền Luật số 14, Nghị định số 137; tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm... để người dân trên địa bàn huyện đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn.

NGUYỄN CƯỜNG

Triển khai công tác nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn tỉnh hiện có 75 công trình cấp nước sạch tập trung với tổng công suất thiết kế 367.390m³/ngày đêm, công suất thực tế hiện nay đạt gần 520.000m³/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trước nhu cầu sử dụng nước tăng cao, các đơn vị đã chủ động trong việc đầu tư nâng cấp công suất, nâng cấp mạng lưới đường ống để bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân. Các đơn vị cấp nước đã chủ động trong hoạt động quản lý vận hành, khai thác, cung cấp nước sạch; nhiều đơn vị đã chủ động trong việc đầu tư nâng cấp công suất, mạng lưới đường ống, xây dựng hồ trữ nước, thay đổi nguồn nước khai thác và phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị thi công đường giao thông trong dịch chuyển đường ống cấp nước để bảo đảm việc xử lý, truyền tải cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân... Tuy nhiên, hoạt động quản lý và cấp nước sạch còn gặp một số khó khăn, tồn tại, việc khắc phục tình trạng cấp nước chưa bảo đảm về tính ổn định, liên tục về lượng, áp lực, chất lượng nước ở một số khu vực khó khăn tại một số đơn vị vẫn chưa triệt để...

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng cấp nước chưa bảo đảm của một số đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp nước đối với các đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị cấp nước an toàn, ổn định và khẩn trương rà soát, bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp nước, bảo đảm chất lượng nước, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

MINH PHÚC